

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าหลังยูโรเริ่มทรงตัว, มีแรงขายทำกำไรดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้น หลังยูโรเริ่มทรงตัว ขณะที่ดอลลาร์ถูกขายทำกำไรในระยะสั้น

*เยนและฟรังก์สวิสรักษาแรงบวกไว้ได้โดยส่วนใหญ่ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังมูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ไตลดอันดับความน่าเชื่อถือ

ของไอร์แลนด์ลงสู่สถานะขยะ ทำให้เกิดความวิตกต่อวิกฤติหนี้ของยูโรโซน *มูตีสลดอันดับความน่าเชื่อถือของไอร์แลนด์ลงสู่สถานะขยะ พร้อมทั้งระบุว่าไอร์แลนด์อาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพิ่มเติม ก่อนที่จะกลับเข้าตลาดทุนระหว่างประเทศได้

*การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่มีแนวโน้มว่าผู้นำสหภาพยุโรปจะจัดประชุมสุดยอดฉุกเฉินในวันศุกร์นี้ หลังจากกรมว.คลังยอมรับเป็นครั้งแรกว่ากรีซอาจจำเป็นต้องผิดนัดชำระหนี้ในบางรูปแบบ เพื่อลดหนี้สิน และสกัดกั้นไม่ให้วิกฤติลุกลามไปถึงอิตาลีและสเปน

*ขณะที่สำนักงานการธนาคารยุโรป จะประกาศผลการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารขนาดใหญ่สุด 91 แห่งของยุโรป ในวันศุกร์นี้

*ดอลลาร์อ่อนค่า หลังรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) พบว่า ผู้กำหนดนโยบายบางรายเชื่อว่า อาจจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายลงอีก ถ้าการฟื้นตัว ยังคงชะลอตัวมากเกินไป

*นักลงทุนจะรอดูการแถลงนโยบายเศรษฐกิจและการเงินรอบครึ่งปี ของนายเบน เฮอร์นันเก ประธานเฟด ต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในวันนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดแน่นถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.423 บาท

*09.07 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.27/32 จาก 30.31/37 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.26/29 จาก 30.34/38 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.45/48 จาก 79.36 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3995/98 จาก 1.3976 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้แข็งค่าได้เล็กน้อย หลังจากยูโรเริ่มจะทรงตัวได้บ้าง เพราะคาดว่าปัญหาหนี้ คงจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่กลัวกันมากนัก" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ในระยะสั้นนักลงทุนยังคงอาศัยประเด็นหนี้ในยุโรป มาเป็นปัจจัยในการเข้าทำธุรกรรมในตลาดเงิน แต่จากการที่ดอลลาร์แข็งคามาพอสมควรแล้วระยะสั้นจึงมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ ส่งผลให้สกุลเงินต่างๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.24/32

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้